

Số: /BC-UBND

Lạc Sơn, ngày tháng 8 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023

#### I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

##### 1. Về tình hình kinh tế

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục chăm sóc lúa và hoa màu. Tiến độ trồng các cây hoa màu, ước thực hiện: ngô 1.215 ha/1.400 ha = 86,78% kế hoạch, rau đậu các loại 579,1 ha/700 ha = 82,73% kế hoạch, khoai lang 183ha/260 ha = 70,38% kế hoạch, lạc 197ha/210ha = 93,81% kế hoạch, cây hàng năm khác 664,9 ha/379 ha = 175,44% kế hoạch.

Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch. Công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tân Mỹ. Tiếp tục tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các chốt kiểm dịch; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ động vật để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, không để xảy ra tình trạng chặt phá, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Kết quả trồng rừng đến hết tháng 8 năm 2023 đạt 970ha/800 ha (đạt 121,25% KH), khai thác rừng trồng đạt 795 ha, năng suất khai thác gỗ bình quân đạt 70m<sup>3</sup>/ha.

Tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi; chỉ đạo kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Chỉ đạo điều tiết nước hợp lý để phục vụ sản xuất. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo về tình hình, diễn biến mưa lũ. Kiểm tra, rà soát các điểm dân cư có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá; xây dựng phương án di dời, tái định cư cho các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao<sup>1</sup>.

Chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ phân đấu xã Văn Nghĩa về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2023<sup>2</sup>. Tăng cường công tác chỉ

<sup>1</sup> Tổ chức triển khai phá đá tại xã Tự Do đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

<sup>2</sup> Chỉ đạo xã Văn Nghĩa chủ trì, phối hợp với cơ quan Thường trực và các ngành có liên quan hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn NTM để trình UBND tỉnh công nhận.

đạo tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

- Tình hình thị trường diễn ra tương đối ổn định, lượng hàng hóa đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm 2023 ước đạt 307 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 2.487 tỷ đồng, đạt 67,49% kế hoạch năm. Tiếp tục triển khai các bước thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác và quản lý đối với chợ Vụ Bản và chợ Nghĩa, thị trấn Vụ Bản.

Giá trị sản xuất CN-TTCN tháng 8 năm 2023 ước đạt 99 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 804 tỷ đồng, đạt 67,56% kế hoạch.

Thường xuyên kiểm tra chất lượng, định lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai các văn bản hướng dẫn về khoa học và công nghệ trọng tâm năm 2023.

- Duy trì thường xuyên các tuyến vận tải hành khách trên địa bàn nội tỉnh và liên tỉnh. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công xây dựng các công trình; đôn đốc các chủ đầu tư trên địa bàn nghiêm túc tuân thủ quy định của Nhà nước. Chỉ đạo lập hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành; thẩm định, phê duyệt các công trình kế hoạch năm 2023. Giá trị xây dựng trên địa bàn huyện đến tháng 8 năm 2023 ước đạt 490 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8/2023 ước đạt 4.581 triệu đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 43.653 triệu đồng, đạt 23,22% dự toán tỉnh giao và đạt 11,19% dự toán huyện giao. Tổng thu ngân sách địa phương tháng 8 ước đạt 73.832 triệu đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 610.369 triệu đồng, đạt 69,71% dự toán tỉnh giao và đạt 60,44% dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 152.831 triệu đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 735.765 triệu đồng, đạt 69,71% dự toán tỉnh giao và đạt 60,43% dự toán huyện giao.

Đến tháng 8/2023 đã giải ngân vốn đầu tư công được 113.820 triệu đồng/243.821 triệu đồng đạt 46,68% KH, trong đó: vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ đạt 52.249 triệu đồng/101.145 triệu đồng (=51,66% KH); Nguồn vốn ngân sách huyện đạt 61.571,2 triệu đồng/142.676 triệu đồng (= 43,15% KH).

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn; tập trung giải quyết các kiến nghị về lĩnh vực đất đai. Tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, giao đất, cho thuê đất đối với 36 hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định. Chỉ đạo ngành chuyên môn tiếp tục hướng

dẫn các xã thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường. Kiểm tra và xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép theo quy định.

Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ và chấp hành công tác GPMB thực hiện dự án tại Đồi Thung và hồ Khả, xã Quý Hòa<sup>3</sup>.

## **2. Về các lĩnh vực xã hội**

*\* Về giáo dục, văn hóa, thể thao và thông tin*

- Tăng cường kiểm tra, quản lý, đảm bảo an toàn trường học, tai nạn thương tích, đuối nước và tệ nạn xã hội. Chỉ đạo các đơn vị trường học bảo vệ an toàn tài sản, tu sửa và cải tạo cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan, mua sắm trang thiết bị dạy học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2023-2024; hoàn thành công tác tuyển sinh, điều động CBQLGVNV năm học 2023-2024.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo quy định; tuyên truyền 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2023) và Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2023); Tuyên truyền 78 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2023); Tết độc lập 19/8 và quốc khánh mừng 2/9 trên địa bàn huyện. Tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường quản lý các di tích lịch sử - văn hóa. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, quản lý các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá, dịch vụ văn hóa gia đình, du lịch và thể thao, các điểm vui chơi giải trí. thành lập Ban Tổ chức và đăng cai giải vô địch bóng chuyền tỉnh Hòa Bình năm 2023

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 19/8; Ngày quốc khánh mừng 2/9 trên địa bàn huyện.

- Duy trì thường xuyên thời lượng phát sóng các chương trình phát thanh, tập trung sản xuất tin, bài tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện. Tổ chức Hội thảo các giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy chỉ số PCI huyện Lạc Sơn.

- Trang thông tin điện tử huyện duy trì tốt các hoạt động, thường xuyên cập nhật tin, bài về các sự kiện chính trị của huyện và thông tin trong nước. Tháng 08/2023 đã đăng tải, đưa tin được trên 30 tin, bài của cộng tác viên và cập nhật một số tin, bài từ các báo chính thống.

---

<sup>3</sup> (-) Đối với dự án trên Đồi Thung: Hiện nay các hộ không nhất trí và phối hợp để rà soát kiểm kê đất đai, tài sản do đó chưa thực hiện được. (-) Đối với dự án trên Hồ Khả - Quý Hòa: + Về phân đất ở: Đã thực hiện rà soát xong số liệu về đất đai, tài sản cho 84 hộ có đất ở và nhà ở cùng các công trình khác trong phạm vi dự án phải di chuyển tái định cư. + Về phân đất nông nghiệp: Đã thực hiện rà soát diện tích đất xong cho 91 hộ gia đình, cá nhân. Đang chỉ đạo xác định sơ bộ tổng kinh phí bồi thường GPMB khi thực hiện dự án.

*\* Về công tác lao động - thương binh và xã hội; công tác dân tộc*

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch; tư vấn tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động nước ngoài.

Trong tháng, đã tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người có công, cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân tộc kinh sống ở vùng khó khăn đảm bảo kịp thời.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiêu dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo kế hoạch.

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho đồng bào vùng dân tộc, các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo quy định; thực hiện các chính sách đối với người có uy tín. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

### **3. Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, công tác thanh tra, tư pháp**

- Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Tiếp tục thực hiện sắp xếp cán bộ, công chức tại các đơn vị cấp xã. Công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở cho 02 tập thể<sup>4</sup>.

Chỉ đạo các Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng các tổ chức Hội ngày càng vững mạnh<sup>5</sup>. Tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điển hình tiên tiến tỉnh Hòa Bình năm 2023 cho 06 tập thể, 08 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, có thể tạo được hiệu ứng lan tỏa, có tác dụng nêu gương, mức độ ảnh hưởng và khả năng nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh; tặng Bằng khen trong phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 đối với 01 tập thể và 02 cá nhân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì tốt hoạt động, đảm bảo thực hiện đúng quy trình. Tháng 8 năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 1.296 hồ sơ, đã giải quyết 1.098 hồ sơ, các hồ sơ được giải quyết kịp thời theo quy định.

- Duy trì tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện. Trong tháng, tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện có 04 lượt công dân đến kiến

<sup>4</sup> (1) Trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Vụ Bản, mô hình: "Xây dựng môi trường ngoài lớp học - các góc chơi ngoài trời cho trẻ". (2) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Chân, xã Vũ Bình, mô hình: "Xây dựng không gian trường lớp học An toàn - Sáng tạo - Hiệu quả"

<sup>5</sup> Chỉ đạo hướng dẫn và cho ý kiến về tổ chức Đại hội Cựu giáo chức các xã Quý Hòa, Miền Đồi, Ân Nghĩa, Yên Phú lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

nghi, phản ánh; tiếp nhận và xử lý 13 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ban tiếp công dân đã hướng dẫn công dân làm đơn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản QPPL và các dự thảo văn bản khác do các cơ quan, đơn vị gửi theo đúng thời gian quy định. Thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực trên địa bàn huyện, thực hiện tốt công tác khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Quản lý hộ tịch 158. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

#### **4. Về Y tế**

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và ổn định mức sinh thay thế, hạn chế và xử lý các trường hợp tảo hôn. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; kiểm tra công tác quản lý nhà nước về y, dược tư nhân trên địa bàn<sup>6</sup>.

Trong tháng, thực hiện khám bệnh cho 10.081 lượt người; điều trị nội trú 1.000 lượt người; điều trị ngoại trú .807 lượt người; tổng số ngày điều trị nội trú là 6.726 ngày.

#### **5. Về quốc phòng, an ninh**

- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng để ứng phó khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo Hội đồng GDQPAN các xã, thị trấn tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 theo quy định; Chỉ đạo diễn tập chiến đấu xã Văn Sơn, Bình Hẻm, thị trấn Vụ Bản, Ngọc Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2023. Tham gia diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó tham họa thiên tai đồng đất ảnh hưởng đến đập, hồ chứa thủy điện Hòa Bình.

- Chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tôn giáo. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội.

Trong tháng 8 năm 2023 xảy ra 01 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 05 vụ so với tháng trước, hậu quả 01 người bị thương; phát hiện bắt 01 vụ, 03 đối tượng tội phạm về kinh tế, bằng số vụ so với tháng trước; phát hiện, bắt 05 vụ, 05 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3,95g Heroin, giảm 03 vụ, 05 đối tượng so với tháng trước; xảy ra 01 vụ tai nạn cháy tại xã Thượng Cốc, thiệt hại khoảng 65 triệu đồng, giảm 01 vụ so với tháng trước; phát hiện, bắt 01 vụ, 04 đối

---

<sup>6</sup> Kiểm tra tại 07 cơ sở Y tư nhân (06 phòng khám nha khoa, 01 phòng khám Nội tổng hợp), 02 cơ sở dược tư nhân. Kết quả có 06 phòng khám Nha khoa chưa có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị cơ sở hạ biên, đóng cửa, ngừng hoạt động

tượng đánh bạc, thu giữ 1.077.000đ, bằng số vụ, ít hơn 01 đối tượng so với tháng trước.

## **II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH**

Trong tháng 8/2023, tập thể Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chủ trì và tham dự 21 cuộc họp, hội nghị của các cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn thể; qua hội nghị đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo, điều hành trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện được thực hiện đồng bộ trên mọi mặt công tác, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; trong công tác chỉ đạo, điều hành đã phát huy tốt vai trò của tập thể lãnh đạo. Hàng tuần, đều tổ chức họp giao ban, họp phiên thường kỳ giữa Lãnh đạo UBND huyện với các Ủy viên UBND huyện, các ngành chức năng của huyện để giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh; tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Trong tháng, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đã tham dự đầy đủ các Hội nghị, cuộc họp do UBND tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh tổ chức. Giữ mối quan hệ, phối hợp công tác giữa UBND huyện với MTTQ và các đoàn thể của huyện trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác, đặc biệt là trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

## **III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2023**

**1.** Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chăm sóc cây lúa và hoa màu vụ mùa hè thu; chỉ đạo quản lý chặt chẽ an toàn các hồ, đập; thường xuyên theo dõi sát tình hình thời tiết, kịp thời chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền người dân phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, tiếp tục triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023.

Tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đã đăng ký năm 2023. Tiếp tục phấn đấu xây dựng đạt các sản phẩm OCOP đã đăng ký trong năm 2023.

**2.** Phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hoạt động công thương trên địa bàn huyện. Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ giao thông vận tải, đảm bảo phục vụ nhu cầu, vận chuyển hàng hóa, đi lại của Nhân dân. Tiếp tục tổ chức triển khai giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường; tăng cường quản lý trật tự xây dựng.

**3.** Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các công trình dự án trong năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành khối lượng xây dựng đảm bảo chất lượng công trình. Tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng. Tiếp

tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch đang triển khai thực hiện trên địa bàn.

**4.** Tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiểm tra, xử lý các hoạt động san lấp mặt bằng trái phép trên địa bàn; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đảm bảo theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. Tập trung chỉ đạo GPMB các khu đất giá đất tạo nguồn thu cho ngân sách. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt ngày môi trường hàng tháng đã đăng ký. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước thủ tục đầu tư Dự án tại Đồi Thung và hồ Khả, xã Quý Hòa<sup>7</sup>.

**5.** Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, rà soát các nguồn thu; chủ động trong công tác cân đối ngân sách. Quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm và đúng chế độ; thực hiện tiết kiệm chi, giảm các khoản chi không cần thiết. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư để thu hút dự án vào địa bàn huyện, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động; Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải thiện và nâng cao chỉ số PCI và DDCI.

**6.** Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức tốt ngày tựu trường 28/8/2023, Lễ khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2023-2024 ngày 05/9/2023.

**7.** Tiếp tục làm tốt công tác y tế dự phòng, tập trung phòng chống các loại dịch bệnh; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện pháp lệnh Dân số nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và tảo hôn.

**8.** Chỉ đạo tăng cường sản xuất tin, bài tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và các ngày lễ lớn của đất nước. Tuyên truyền 78 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức Hội thi "Hoà giải viên giỏi" huyện Lạc Sơn lần thứ VI, năm 2023.

**9.** Tổ chức chi trả các chế độ chính sách theo quy định; tiếp tục rà soát và cấp thẻ BHYT năm 2023 cho người dân đảm bảo kịp thời. Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tổ chức thăm hỏi tặng quà một số đơn vị nhân dịp tết Trung Thu năm 2023.

**10.** Các cơ quan, đơn vị tiếp tục chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành

---

<sup>7</sup> Sau khi có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện sẽ ban hành thông báo thu hồi đất, chỉ đạo thực hiện đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định.

chính, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Quy định số 02-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, thực hiện kỷ luật lao động trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo theo dõi, nắm bắt tình hình tôn giáo trên địa bàn. Tiếp tục duy trì và nêu cao vai trò hoạt động của các Hội, tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn.

**11.** Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên rà soát, đôn đốc giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND.

**12.** Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng để ứng phó khi có tình huống xảy ra. Tổ chức huấn luyện cho các lực lượng theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

**13.** Công an huyện tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình an ninh trật tự, đẩy mạnh tấn công, truy quét các loại tội phạm và các tai tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

**14.** Các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn tiếp tục đi cơ sở nắm tình hình, tổng hợp các kiến nghị đề xuất không thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo UBND huyện và cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

**15.** Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xử lý sai phạm thuộc thẩm quyền, quản lý ngân sách,...; triển khai nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

**16.** Đẩy mạnh công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể để tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

**17.** Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8/2023, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 của UBND huyện Lạc Sơn./.



**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở KH & ĐT;
- Sở Nội vụ;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UB MTTQ VN huyện;
- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, các Phó, CV VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

} Báo cáo

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH****Bùi Văn Lịnh**